
Verb to have



หลักการใช ้Verb to have คือ ประธานเอกพจน ์ใช้ has 

ประธานพหูพจนใ์ช ้have

He, She, It, A cat has

I, You, We, They, Cats have



Present Simple Tense   

has  แปลว่า  ม,ี กิน, ดื่ม  (ประธาน+ have, has + นาม)

have แปลว่า มี, กิน, ดื่ม 

I have a dog. ผมมีสุนัขตัวหนึ่ง

He has a black car. เขามีรถยนต์สีด าคันหนึ่ง

A cat has four legs. แมวมีสี่ขา

Dogs have two eyes. หมาทั้งหลายมีสองตา

I usually have  rice and curry. โดยปกติผมกินข้าวกับแกง

She always has a cup of tea in the morning. หล่อนดื่มชาหนึ่งถ้วยในตอนเช้าเสมอ



ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + have, has + นาม 

(ประโยคบอกเล่าไม่นิยมย่อรูป)

He, She, It, A cat has a car.

I, You, We, They, Cats have a car.

ประโยคบอกเลา่



I have a car. ผมมีรถยนต์

He has a cat. เขามีแมว

She has a ball. หล่อนมีบอล

It has four legs. มันมีสี่ขา

A cat has two ears. แมวตัวหนึ่งมีสองหู

You have many friends. คุณมีเพื่อนหลายคน

We have a computer. พวกเรามีคอมพิวเตอร์

They have a big house. พวกเขามีบ้านใหญ่

Cats have two eyes. แมวทั้งหลายมีสองตา



ประโยคปฏิเสธ

โครงสร้างปฏิเสธ ให้เอา do not กับ does not มาใช้ครับ และค าว่า has ต้องกลับร่างเป็น have ดังเดิม 

เพราะค าว่า does มี s อยู่แล้ว have ก็ไม่ต้องเติม s อีก

การยอ่รปู

do not = don’t

does not = doesn’t

He, She, It, A cat does not have a car.

I, You, We, They, Cats do not have a car.



I don’t have a car. ผมไม่มีรถยนต์

He doesn’t have a cat. เขาไม่มีแมว

She doesn’t have a ball. หล่อนไม่มีบอล

It doesn’t have four legs. มันไม่มีสี่ขา

A cat doesn’t have two ears. แมวตัวหนึ่งไม่มีสองหู

You don’t have many friends. คุณไม่มีเพื่อนหลายคน

We don’t have a computer. พวกเราไม่มีคอมพิวเตอร์

They don’t have a big house. พวกเขาไม่มีบ้านใหญ่

Cats don’t have two eyes. แมวทั้งหลายไม่มีสองตา



ประโยคค าถาม Yes / No Question

การท าประโยคค าถามให้เอา Do , Does มาวางไว้หน้าประโยค 

ส่วนค าว่า has ก็เปลี่ยนเป็น have และเติมเครื่องหมายค าถาม (?)

ท้ายประโยค

ประโยคค าถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคอื ถามในรูปแบบบอกเลา่ 

และถามรูปแบบปฏเิสธ



1. การถามในรปูแบบบอกเลา่

Does he, she, it, a cat have a car?

Do I, you, we, they, cats have a car?



A: Do I have a car? ผมมีรถยนต์ใช่ไหม

B: Yes, you do./ No, you don’t. ใช่ / ไม่ใช่

A: Does he have a cat? เขามีแมวใช่ไหม

B: Yes, he does. No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

A: Does she have a ball? หล่อนมีบอลใช่ไหม

B: Yes, she does. No, she doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

A: Does it have four legs? มันมีสี่ขาใช่ไหม

B: Yes, it does. No, it doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

A: Does a cat have two ears? แมวตัวหนึ่งมีสองหูใช่ไหม

B: Yes, a cat does. No, a cat doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่



2. การถามในรูปแบบปฏเิสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

Does he, she, it, a cat not have a car?

Do I, you, we, they, cats not have a car?

รูปเต็ม

รูปย่อ

Doesn’t he, she, it, a cat have a car?

Don’t I, you, we, they, cats have a car?



A: Do I not have a car? ผมไม่มีรถยนต์ใช่ไหม

B: Yes, you do./ No, you don’t. ใช่ / ไม่ใช่

A: Doesn’t he have a cat? เขาไม่มีแมวใช่ไหม

B: Yes, he does. No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

Does she not have a ball? หล่อนไม่มีบอลใช่ไหม

B: Yes, she does. No, she doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

A: Does it not have four legs? มันไม่มีส่ีขาใช่ไหม

B: Yes, it does. No, it doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่



ประโยคค าถาม Wh- Question

น าค าเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How)

น าหน้าประโยค ตามด้วย have, has



A: Who has a cat? ใครมีแมว

B: Somchai does. สมชายมี

A: What do you have? คุณมีอะไร

B: I have a bird. ฉันมีนกหนึง่ตวั

A: Where do you usually have dinner? ปกติคุณทานอาหารเยน็ที่ไหน

B: I usually have dinner at home? ปกตผิมทานอาหารเย็นทีบ่้าน

A: When do you usually have coffee? ปกตคิุณดืม่กาแฟตอนไหน

B: I usually drink coffee in the afternoon. ปกติผมดืม่กาแฟตอนบา่ย

A: Why do you have many friends? ท าไมคุณมเีพื่อนมากมาย

B: I don’t want to be alone. ฉันไม่ตอ้งการเดยีวดาย

A: How many brothers do you have?คุณมีพีช่ายกีค่น

B: I have two brothers. ฉันมีพี่ชายสองคน


